



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ประกาศ

เลขที่ ฉ.๓ ปส.(บป.)๐๐๒/๒๕๖๐

เรื่อง จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำแผนกบัญชีและประมวลผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพนมดงรัก

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๓ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๔๐ มีความประสงค์ จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใช้งาน ประจำแผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จำนวน ๑ เครื่อง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพนมดงรัก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินราคากลางรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีประสบการณ์ผ่านงานด้านระบบเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างดี
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ทั้้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้คำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรายละเอียด ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ที่ แผนกบัญชีและประมวลผล ชั้น ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔-๕๕๑๘๔๔ ในวันเวลาราชการ โดยผู้สนใจให้ยื่นเอกสารใบเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

อนึ่งผู้เสนอราคา ที่เป็นนิติบุคคล ต้องได้รับการรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน ๙๐ วัน ถึงวันที่ยื่นเสนอราคา และในการพิจารณาคัดเลือก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จะคัดเลือกจากผู้ที่ยื่นเสนอราคารวมต่ำสุดและสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้ที่ยื่นเสนอราคาต่ำสุดก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายชวลิต จันทร์สว่าง)

รองผู้จัดการ(เทคนิค) รักษาการแทน ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท

จ่ายเงินแล้ว